



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (ครั้งที่ ๒)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งประตูปิด - เปิด คลองหนองจอก หมู่ที่ ๓ บ้านวังแแร่ ราคากลาง เป็นเงิน ๘๓๓,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) มีงบประมาณเพียง ๘๒๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพยอม ราคากลางเป็นเงิน ๖๔๑,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า (รายละเอียดแนบท้าย) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือเป็นผลงานสัญญาเดียว
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว

/กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และในวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ) กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถนนบางระกำ - สุโขทัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chumsangsongkram.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๙๘๑๐๗๙ ต่อ ๑๐๔ โทรสาร ๐๕๕-๙๘๑๐๘๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(ลงชื่อ)

(นายฉลาด ยังเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

